

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๕.๑ - ๖.๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. ชื่อโครงการ รหัส B-๓-๑๕ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสหวิทยาการ การดูแลผู้สูงอายุเน้นการบูรณาการสุขภาพทุกช่วงวัยเพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ หน้าที่ ๖๗-๗๕

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ออภา

๓. ความสำเร็จของโครงการ

๓.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมายบุคลากรและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทางด้านสุขภาพ หรือสาธารณสุข

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้	การบรรลุเป้าหมาย
1	ผ่านเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทุกข้อ	๔ ข้อ	๖ ข้อ	บรรลุ
2	มีการบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิชา(การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ป.การพยาบาล บุคคลฯ ๑ การพยาบาลบุคคลฯ ๒ ป.การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑	มีการบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิชา(การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ป.การพยาบาลบุคคลฯ ๑ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑	มีการบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน ๓ รายวิชา คือ วิชาป.การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ วิชาป.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ๑ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย	ร้อยละ ๖๐
3	มีชุมชนเข้มแข็งหรือองค์กรจากการให้บริการวิชาการโดยศูนย์ความเป็นเลิศอย่างน้อย ๑ ชุมชน	ชุมชนแม่ก่ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ชุมชนแม่ก่ง ตำบล บ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
4	ร้อยละ๑๐๐ ของหญิงมีครรภ์และครอบครัวที่เข้ารับการเตรียมหญิงมีครรภ์และครอบครัวเพื่อการคลอดมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดี	ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ ๑๐๐	บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
5	ร้อยละ๑๐๐ ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีความพึงพอใจรายด้านและในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	พึงพอใจในระดับดี	บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

6	ผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กนํ้าอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับดีขึ้นไป	ระดับดีมาก	บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
7	มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน		กำลังดำเนินการ	
8	มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง	มีวิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง	กำลังดำเนินการวิจัย ๒ เรื่อง	บรรลุเป้าหมาย
9	มีบริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	จัด๑ครั้งงานพยาบาลนิทรรศ	บรรลุเป้าหมาย
10	พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กกอบรมผู้ดูแลเด็ก		พี่เลี้ยงเด็ก 12 คน เข้ารับการอบรม การจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยตามแนวคิดพหุปัญญา 16-18 มีค.56	บรรลุเป้าหมาย

๓.๒ ผลผลิตของโครงการ (ผลงานตามกิจกรรมที่ได้ทำ)

ลำดับ	กิจกรรมที่ทำ	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้
กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๑	กิจกรรมที่ ๑ ประเมินความต้องการจำเป็น/การทบทวนความต้องการจำเป็นด้านการดูแลผู้สูงอายุของ จ. ลำปางและในพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศ ๑. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ. นครลำปาง ๒. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง (การดูแลในสถาบัน) ๓. บ้านแม่ก๋ง ต.บ้านเป้า (การดูแลทางสังคม) ๔. อ.แม่พริก(การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) ๕. อ.ห้างฉัตร(การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน)	๑.ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ๒.ผลการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร	ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่๑,๓,๗ เนื่องจากเป็นพื้นที่หลัก

	<p>หลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน)</p> <p>๖. ศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี (การเตรียมสตรีและครอบครัวเพื่อการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมะเร็งในสตรี)</p> <p>๗. ศูนย์ศึกษาสุขภาพเด็กและวัยรุ่น(พัฒนาการเด็กและการลดความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสด้านสุขภาพโอกาสทางการศึกษา และ โอกาสทางสังคมในเด็กและวัยรุ่น)</p>		
<p>กิจกรรม ที่ B-๓-๑๕-๒</p>	<p>กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๒</p> <p>จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศฯ วทบ. นครลำปางกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อการดำเนินงานด้านสหวิทยาการผู้สูงอายุ</p>	<p>มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศฯ วทบ. นครลำปางกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆจำนวน ๑๕ หน่วยงาน</p>	<p>ลงนามจำนวน ๑๓ หน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๒.๕</p>
<p>กิจกรรม ที่ B-๓-๑๕-๒</p>	<p>กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๓</p> <p>*****การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป</p> <p>๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ</p>	<p>จัดการอบรม การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามระยะการเปลี่ยนผ่าน วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ บรรลุเป้าหมาย</p>
<p>กิจกรรม ที่ B-๓-๑๕-๔</p>	<p>กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๔*****</p> <p>๑. Developing Culturally Appropriate Model for Thai Nursing and Public Health Education, Research and Practices: Creating Excellence in a New ASEAN Era (โดย Prof. Sue Turale, Editor in Chief, Nursing and Health Sciences Journal)</p>	<p>๑. ได้รับความวิชาการตีพิมพ์/เผยแพร่อย่างน้อย ๑ บทความ</p> <p>๒. ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่อย่างน้อย ๑ บทความ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ (วันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖)</p> <p>มีการเผยแพร่รูปแบบในที่ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของ สบช. วันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖</p>

	๒.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ ความทางวิชาการของเครือข่ายภาคเหนือ	๑.ได้รับความร่วมมือในการผลิต ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ตำรา บทความ และวิจัย ของเครือข่าย ภาคเหนือ ๒.ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่อย่าง น้อย ๑ บทความ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (วันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖)
	๓ การพัฒนาชุดสมรรถนะเฉพาะของอาจารย์เพื่อ การปฏิบัติงานในศูนย์ความเป็นเลิศ	๑.มีแผนการพัฒนาปรับปรุงงานศูนย์ ความเป็นเลิศทางวิชาการและกลไก การทำงานระดับภาคและเครือข่าย ๒.มีชุดสมรรถนะเฉพาะของอาจารย์ เพื่อการปฏิบัติงานในศูนย์ความเป็น เลิศ ๓.มีผลการวิจัยสมรรถนะเฉพาะของ อาจารย์เพื่อการปฏิบัติงานในศูนย์ ความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ (ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ เพิ่ม ๒๘๐๐๐๐ บาท จาก สบช.)
	๔ การจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของศูนย์ความ เป็นเลิศ	มีผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของ ศูนย์ความเป็นเลิศ	ยกเลิกเนื่องจาก สบช. รับไปดำเนินการ
กิจกรรม ที่ B-๓- ๑๕-๕	กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๕ บริการวิชาการเพื่อเสริมความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ วพบ. นครลำปาง		
	๑.การส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิกศูนย์ส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ วพบ. นครลำปาง	ผู้สูงอายุเข้าร่วมบริการวิชาการ ๑๕๐ คน	๑๕๐คนบรรลุ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

	<p>๒ การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเรื่อง "การบริหารชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งยั่งยืน" ให้แก่คณะกรรมการ</p> <p>๓. การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแก่สมาชิกรุ่นใหม่เพื่อความต่อเนื่องยั่งยืน</p>	<p>มีผู้นำผู้สูงอายุในการการบริหารชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งยั่งยืน</p> <p>๑.ชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>๒.ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>๓.มีผลงานวิจัย</p>	<p>ผู้สูงอายุ๑๕๐คนบรรลุนิติภาวะ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ผลงานวิจัย เรื่องกำลังวิเคราะห์ข้อมูล</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>ที่ B-๓-๑๕-๖</p>	<p>กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๖</p> <p>บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>๑.บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่สาธิตสมบูรณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ บ้านแม่ก๋ง</p> <p>๑.๑ ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>๑.๒ จัดทำคู่มือประกอบการดำเนินงาน "ระบบการดูแลผู้สูงอายุ แม่ก๋ง"</p> <p>๑.๓ กำกับติดตามการดำเนินงานทุก ๓ เดือน</p> <p>๑.๔ ประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบ</p>	<p>มีชุมชนเข้มแข็งหรือองค์กรจากการให้บริการวิชาการโดยศูนย์ความเป็นเลิศอย่างน้อย ๑ ชุมชน</p>	<p>มีชุมชนเข้มแข็งหรือองค์กรจากการให้บริการวิชาการโดยศูนย์ความเป็นเลิศอย่างน้อย ๑ ชุมชน คือ ชุมชน บ้านแม่ก๋ง บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ ๑๐๐</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>ที่ B-๓-๑๕-๗</p>	<p>กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๗</p> <p>การบริการวิชาการและร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เป็นพื้นที่สาธิต/ดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมดำเนินดังต่อไปนี้ในทุกพื้นที่สาธิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลร่วมกับพื้นที่ - จัดทำคู่มือประกอบการดำเนินงาน - กำกับติดตามการดำเนินงานทุก ๓ เดือน <p>ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ</p>		<p>ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่สาธิตหลัก (บ้านแม่ก๋ง ต. บ้านเป้า)</p>
	<p>๑.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน (ศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง)</p> <p>๒.การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (อ.แม่พริก)</p>	<p>มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน</p> <p>มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ</p>	<p>ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นพื้นที่ดูงาน</p>

	๓.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะหลัง เฉียบพลันที่บ้าน (อ.ห้างฉัตร)	มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวและหลังเฉียบพลัน	
	๔.ศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี ๔.๑ ให้บริการวิชาการสุขภาพสตรีและครอบครัว เรื่อง การเตรียมหญิงมีครรภ์และครอบครัว เพื่อการ คลอด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ๔.๒ ให้บริการวิชาการสุขภาพสตรีเกี่ยวกับการ ปกป้องและส่งเสริมสุขภาพสตรี (เน้น โรคมะเร็งใน สตรี การป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และ สตรีวัยทอง) ตามความต้องการของชุมชน ๔.๓ บูรณาการให้บริการวิชาการสุขภาพสตรีและ ครอบครัว เรื่องการเตรียมหญิงมีครรภ์และ ครอบครัว เพื่อการคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ การเรียนการสอนวิชาการพยาบาล มารดาทารกและ การผดุงครรภ์ ๑ ๔.๔ ผลิตผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ๔.๕ ขยายและปรับปรุงศูนย์ฯ สตรี ชั้น ๑ อาคาร นวมงคล	-ร้อยละ ๗๐ ของผู้รับบริการ(สตรี ตั้งครรภ์และสามี)มีความพึงพอใจใน โครงการเตรียมสตรีตั้งครรภ์และสามี เพื่อ การคลอดในระดับดีขึ้นไป -ร้อยละ ๗๐ ของผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป -นศ.มีความพึงพอใจในการบูรณาการ การบริการวิชาการด้านการดูแล สุขภาพสตรี สู่การเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกฯ ๑ -วิจัย ๒ เรื่อง บทความวิชาการ ๒ เรื่อง -มีศูนย์ฯ สตรีที่สามารถดำเนินการตาม โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ วิจัย ๑ เรื่องกำลัง ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรม ที่ B-๓- ๑๕-๘	กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๘ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วพบ.นครลำปาง ๑. การให้บริการดูแลเด็กเล็กและให้คำปรึกษาแก่ ผู้ปกครอง	๑. เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการดูแลที่มี คุณภาพตามมาตรฐานการประกัน คุณภาพ ๒. ผู้ปกครองมีองค์ความรู้โดยรวมใน การดูแลบุตรอย่างมีคุณภาพ ๓. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ คุณภาพการบริการของศูนย์ฯ ๔. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ผู้ปกครองเด็กกับบุคลากรในศูนย์ฯ	ดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย ผู้ปกครองมีความพึง พอใจต่อคุณภาพการ บริการของศูนย์ฯ อยู่ ในระดับดี
	๒.การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เสริม ประสบการณ์เด็ก	๑. เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับส่งเสริม พัฒนาการการเรียนรู้ เพื่อให้มี พัฒนาการสมวัย	ดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย

	๓.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ	๑. บุคลากรทุกคนในศูนย์ฯ มีองค์ความรู้ในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ ๒.บุคลากรของศูนย์ฯทุกคนผ่านสมรรถนะคุณภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศูนย์ฯ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
	๔.ประชุมผู้ปกครองและประเมินผลความพึงพอใจ	๑.ผู้ปกครองมีองค์ความรู้โดยรวมในการดูแลบุตรอย่างมีคุณภาพ ๒.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์ฯ ๓.ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองเด็กกับบุคลากรในศูนย์ฯ	ดำเนินการใน เดือนกรกฎาคม ๕๖ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี
	๕.รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก	๑.ศูนย์ฯได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพ	ได้รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เดือน
	๖.การพัฒนาสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	๑.ศูนย์ฯมีสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนเพียงพอ สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน	สิงหาคม ๕๖ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี คุณภาพภายนอกกำลังรอผล ได้ปรับปรุงกันห้องเด็กโตเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๕	กิจกรรมที่ B-๓-๑๕-๕ กิจกรรมที่ ๑ ๑.จัดประชุมหาแนวทางในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ๒. ดำเนินการและเผยแพร่ ๓.ประเมินผลการ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	๑.คณะกรรมการศูนย์ฯมีองค์ความรู้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติในงานในศูนย์ฯ ๒.มีการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการปฏิบัติในศูนย์ฯ อย่างน้อย ๑ เรื่อง	กำลังดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๒ ผลิตผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย	๑.ผลิตผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย อย่างน้อย ๕ เรื่อง	กำลังดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ

<p>กิจกรรมที่ ๓</p> <p>๑. จัดทำแผนฝึกประจำปีในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ประเมินผล</p> <p>๔. สรุปผลจากการบูรณาการ</p>	<p>๑. การบูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ การสอน อย่างน้อย ๒ รายวิชา</p> <p>ทฤษฎี</p>	<p>กำลังดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔</p> <p>๑. จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในงานวันงานพยาบาล นิทรรศ</p> <p>๒. ให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของ ชุมชน</p> <p>๓. ประเมินสรุปผลจากการบริการวิชาการ</p>	<p>๑. มีการบริการวิชาการสู่ชุมชน อย่าง น้อย ๑ กิจกรรม</p>	<p>จัดบริการวิชาการแก่ ชุมชนในงานวันงาน พยาบาลนิทรรศเดือน มกราคม ๕๖ บรรลุ เป้าหมาย</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕</p> <p>๑. จัดประชุมพัฒนาหลักสูตร</p> <p>๒. ทดลองใช้หลักสูตร</p> <p>๓. ประเมินผลการใช้หลักสูตร</p> <p>๔. สรุปผลวิจัยการพัฒนาหลักสูตร</p>	<p>๑. มีงานวิจัย สนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก อย่างน้อย ๑ เรื่อง</p>	<p>กำลังดำเนินการยังไม่ เสร็จ</p>

๔. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด (ระบุรายละเอียดใช้เป็นค่าอะไรเท่าไร)

ลำดับ	กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้			
		ค่าอาหาร	ค่าวัสดุ	ค่าวิทยากร	รวม
B-๓- ๑๕-๒	จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศฯ วพบ. นครลำปางกับชุมชนและ หน่วยงานต่างๆเพื่อการ ดำเนินงานด้านสหวิทยาการ ผู้สูงอายุ	๕,๑๐๐	๕,๕๐๐	-	๑๐,๖๐๐
B-๓- ๑๕-๔	Developing Culturally Appropriate Model for Thai Nursing and Public Health Education, Research and Practices: Creating Excellence in a New ASEAN Era (โดย Prof. Sue Turale, Editor in Chief, Nursing and Health Sciences Journal)	๒๐,๘๐๐	๑,๒๔๓	๑๖๗,๓๘๑	๑๘๙,๔๒๘
B-๓-	จัดทำคู่มือประจำตัวสมาชิก	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐

๑๕-๕ B-๓- ๑๕-๗	ศูนย์ฯ ให้บริการวิชาการสุขภาพสตรี และครอบครัว เรื่อง การเตรียม หญิงมีครรภ์และครอบครัว เพื่อ การคลอด และการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่	๒,๐๘๐	๓,๕๑๖	-	๕,๒๔๖
B-๓- ๑๕- ๘,๕	การให้บริการดูแลเด็กเล็กและ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง -การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมประสบการณ์เด็ก -การพัฒนาสถานที่ และ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	๑๕๔,๒๕๐	๑๔,๕๘๔ -ครุภัณฑ์ ๗,๕๕๐	-	๒๑๖,๗๘๔
		๓,๗๕๐	๗๕๐ (งบบัณฑิต บริหาร)	-	๔,๕๐๐

๕. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วทบ. นครลำปาง

๑. อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและกลุ่มวิชาอื่นๆ ได้ให้ความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการ และการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิชา ประเมินภาวะสุขภาพ เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าการ
พัฒนาความรู้ และทักษะสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ

๒. คณะกรรมการของศูนย์ศึกษาผู้สูงอายุ มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่หลากหลายในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย

ศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี วทบ. นครลำปาง

๑. อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าการ
พัฒนาความรู้ และทักษะสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมหญิงมีครรภ์และครอบครัวเพื่อการคลอด

๒. คณะกรรมการของศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่หลากหลายในการดูแลสุขภาพ
สตรี

๓. พยาบาลแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเกาะคา เห็นความสำคัญของโครงการฯ จึงบรรจุโครงการเตรียม
คลอด เป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนพ่อแม่ และได้ประชาสัมพันธ์และนัดหมายผู้รับบริการให้เข้าร่วมโครงการได้
อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วทบ. นครลำปาง

-การควบคุมกำกับติดตามดูแลด้านการบริหารจัดการจากฝ่ายบริหาร

-ศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ

-ศักยภาพการทำงานของบุคลากรในศูนย์ฯ

-ความเชื่อมั่นการบริการของศูนย์ฯจากผู้รับบริการ

๖. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี วพบ. นครลำปาง

สถานที่ในการให้บริการวิชาการมีความคับแคบในช่วงหลัง เนื่องจากห้องประชุมที่ใช้ในการทำกิจกรรมไม่กว้าง จึงประยุกต์ใช้ห้องทำกิจกรรม breastfeeding แทน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วพบ. นครลำปาง

-การควบคุมกำกับติดตามดูแลด้านการบริหารจัดการจากฝ่ายบริหาร ที่ยังล่าช้าในบางเรื่อง เช่น การขอเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ และการแจ้งซ่อมต่างๆ

-การบริหารจัดการศูนย์ฯ ในการกำกับคุณภาพการบริการยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจารย์ประจำศูนย์มีคนเดียว ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ประจำที่ต้องรับผิดชอบในภาระงานหลัก ได้แก่ งานสอน งานนิเทศ และงานตามพันธกิจ ของวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะควบคุมกำกับติดตามคุณภาพการบริการ

-ศักยภาพการทำงานของบุคลากรบางส่วนในศูนย์ฯที่ยังไม่เพียงพอ จากการที่อายุมาก ความสนใจ/ใส่ใจยังไม่มากพอ มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาส่วนตัว และปัญหาการทำงานร่วมกัน

๗. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข หรือการดำเนินโครงการในปีต่อไป(ควรจะทำต่อหรือเลิกทำหรือโอนไปเป็นงานปกติหรืองานประจำ)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ. นครลำปาง

ทำเป็นงานประจำต่อไป

ศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี วพบ. นครลำปาง

ทำเป็นงานประจำต่อไป

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วพบ. นครลำปาง

-จัดระบบการควบคุมกำกับคุณภาพการบริการ โดยแยกด้านการบริหารจัดการ ๔ M โดยฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน

-จัดระบบการควบคุมกำกับคุณภาพการบริการ ด้านการคุณภาพการบริการสุขภาพ โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น อย่างชัดเจน

-ต้องการอาจารย์ที่รับผิดชอบศูนย์เพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ ท่าน เนื่องจากทางศูนย์ต้องการขับเคลื่อนทั้งคุณภาพการบริการดูแลเด็กและคุณภาพความเป็นเลิศด้านการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

๘. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ โดยบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ ๘ ใน ๑๐ ตัวชี้วัด

เสนอผู้อำนวยการ (๑)
 (กศ. / มจร. ๗๖๖๓๓)
 ลงชื่อ.....
 (นางสมชาย สิริคุณ)
 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ว./ด./ป..... 12 ก.ค. 56

ได้บันทึกข้อมูลงบประมาณเรียบร้อยแล้ว (๓)
 ลงชื่อ.....หมวดการเงิน
 ว./ด./ป.....

ลงชื่อ.....
 (กศ. / มจร. ๑๖๓)
 วันที่..... 10. ก.ค. 56

ลงชื่อ.....
 (กศ. / มจร. ๑๖๓)
 วันที่..... 10. ๗. ๕๖

ลงชื่อ.....
 (น.ส. พรรณี ไพบูลย์ทักษิณ)
 และพัฒนาคุณภาพ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 วันที่.....

ความเห็นของผู้อำนวยการ (๒)

 ลงชื่อ.....
 (นางสาวมุกดา สิตลานุชิต)
 ผู้อำนวยการ
 ว./ด./ป.....

หมายเหตุ เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติแล้วมอบให้หมวดการเงินบันทึกการใช้เงินและสำเนา ๑ ฉบับให้การเงิน ต้นฉบับเก็บที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน